
 
 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 

 วันที่  7  กุมภาพันธ์  2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 

…………………………………………….. 
ผู้มาประชุม  
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอารีดัง  หะมะ ประธานสภา อารีดัง  หะมะ  
2 นายบีดิง  เจะเหาะ รองประธานสภา บีดิง  เจะเหาะ  
3 นายอาดือนา  ดอเลาะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 อาดือนา  ดอเลาะ  
4 นายมาหะมะสุกรัง  วามะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 มาหะมะสุกรัง  วามะ  
5 นายอับดุลเลาะห์  อามิง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5 อับดุลเลาะห์  อามิง  
6 นายดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ  
7 นางซาลือมา  สาและ เลขานุการสภา อบต. ซาลือมา  สาและ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายณัฐวุฒิ    อาแวปูเตะ นายก อบต. ณัฐวุฒิ    อาแวปูเตะ  
2 นายมามุ         ยูโซะ รองนายก อบต. มามุ  ยูโซะ  
3 นายกูฮารง      ตูแวเตะ รองนายก อบต. กูฮารง      ตูแวเตะ  
4 นายยาลี          ดือราแม เลขานุการนายก อบต. ยาลี  ดือราแม  
5 นายยาการียา  ดีเยาะ ผอ.กองการศึกษา ยาการียา  ดีเยาะ  
6 นายซาฮารี เจ๊ะแน นายช่างโยธาชำนาญงาน ซาฮารี เจ๊ะแน  
7 นายโซเฟียน สาวัน จพง.จัดเก็บรายได้ โซเฟียน สาวัน  
8 นางสาวฮูสมะห์ ยูโซ๊ะ จพง.การเงินและบัญชีฯ ฮูสมะห์ ยูโซ๊ะ  
9 นางสาวฟิรดาวซ์ มายีซา จพง.สาธารณสุข ฟิรดาวซ์ มายีซา  

10 นางอาภรณ์ ขติยะสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายฯ อาภรณ์ ขติยะสุนทร  
11 นางสาวสูซานา ดือราแม หัวหน้าสำนักปลัด สูซานา ดือราแม  
12 นายซาอูรี เจ๊ะแว นักพัฒนาชุมชน ซาอูรี เจ๊ะแว  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 
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            เมื่อครบองค์ประชุม  รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทนประธานสภาฯเนื่องจากประธานสภามีธุระและ
ขอให้ท่านประธานได้ทำหน้าที่ไปก่อน  รองประธานสภาได้ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2566 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
               ระเบียบวาระท่ี  1.   เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายบีดิง เจะเหาะ               - การประชุมสภาในวันนี้จะเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566  
รองประธานสภาฯ               - โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน อปท. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
                    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 

       จะมี ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ทั้งหมด 60 คน  
                                       ผู้สังเกตการณ์ 2 คน  วิทยากร 2 คน โดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ สำนักปลัด 
         - จัดโครงการอบรมก่อนแต่งงาน ในวันที่ 18 -19 มีนาคม 2566 
           ยอดผู้สมัครตอนนี้ 148 คนครับ ซึ่งเราจัดอบรมนี้ ตรวกับวันเสาร์ อาทิตย์ 
           ซึ่งวันที่ 18 นี้ตรงกับกีฬาวันท้องถิ่นไทย ครับ 
                                     - จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 
           เวลา 7 โมง พร้อมกันที่สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี 
                  - แนะนำพนักงานใหม่ ช่วยงานธุรการกองคลัง (นางสาวซารีนี มะเกะ) 
มติที่ประชุม                       - มติที่ประชุมรับทราบ              
               ระเบียบวาระท่ี  2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายบีดิง เจะเหาะ             -   การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 
รองประธานสภา ฯ                ผมขอให้สมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมที่ได้มีการแจกให้สมาชิกไป 
                                       แล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงประการใดขอเชิญเมื่อได้เวลาสมควรแล้วหากไม่ 

                             มี ผมจะขอมติในการรับรองรายงานการประชุมใครเห็นว่าสมควรให้การรับรองให  
                             ยกมือครับ                                                   

มติที่ประชุมสภา                -   มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง   
                                        1. เห็นชอบ 5 เสียง 
                                        2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
                                    ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 

        - 
       ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งไว้พิจารณาเสร็จแล้ว 
                                       - 
        ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

   5.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2566 
นายบีดิง เจะเหาะ                 - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว จะเข้าวาระ ที่ 5.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2566  
รองประธานสภา ฯ                  ผมขอเชิญท่านประธานสภาได้ทำหน้าที่ต่อครับ        
นายอารีดัง หะมะ                  - วาระท่ี 5.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2566 ผมเชิญเลขาสภาฯชี้แจง                                
ประธานสภา ฯ                         
นางซาลือมา สาและ              - เรียนประธานสภาฯ ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาตามพระราชบัญญัติสภา 
เลขาสภาฯ           ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  7 พ.ศ.    
            2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สองสมัยหรือ 
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                                        หลายสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมให้สภากำหนด และในสมัย 
                                        หนึ่งๆ ต้องไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาจะต้องได้รับอนุญาตจาก           
                                        นายอำเภอ ขอบคุณค่ะ                                       
นายอารีดัง หะมะ                 - ครับ ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาในการกำหนดสมัยประชุมสามัญขอ 
ประธานสภาฯ                       เชิญสมาชิกเสนอ  
นายอบัดุลเลาะห์ อามิง           - ผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภา 4 สมัย 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5           ผู้รับรอง    1. นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
นายบีดิง เจะเหาะ                  - มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็เป็นอันว่าสภาอบต. 
ประธานสภาฯ                         ตะบิ้งจะกำหนดสมัยประชุม 4 สมัยใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม                         - มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภา 4 สมัย ดว้ยคะแนนเสียง 
   1. เห็นชอบ  5   เสียง 

 2. ไม่มาประชุม  - เสียง  
 3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง  

นายอารีดัง หะมะ                   - เมื่อสภากำหนดสมัยประชุมแล้วคือ 4  สมัย ขอให้สมาชิกกำหนดวันที่จะ 
ประธานสภา  ฯ                      ประชุม เราได้กำหนดไว้แล้วในการประชุมสภาสมัยที่ 1 คือวันที่  7 - 21   

กุมภาพันธ์  2566   
นายบีดิง เจะเหาะ                  - ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาสมัยที่ 2  ระหว่าง วันที่  10 - 24   พฤษภาคม  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4            2566 
                                          ผู้รับรอง   1. นายมาหามะสุกรัง วามะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3 
                                                        2. นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6 
นายอับดุลเลาะห์ อามิง            - ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาสมัยที่ 3 ระหว่าง วันที่  7 – 21  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5                  สิงหาคม 2566 
              ผู้รับรอง   1. นายมาหามะสุกรัง วามะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3 
                                                        2. นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6 
นายบีดิง เจะเหาะ                  - ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาสมัยที่ 4 ระหว่าง วันที่  7  - 21 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4                  พฤศจิกายน 2566 
                        ผู้รับรอง   1. นายมาหามะสุกรัง วามะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3 
                                                        2. นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6 
นายอารีดัง หะมะ                    - ใครมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม                           - มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 

  1. เห็นชอบ  5   เสียง   
  2. ไม่มาประชุม - เสียง  
  3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง  
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นายอารีดัง หะมะ                    - การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี 2567                                 
ประธานสภา ฯ                         ขอเชิญสมาชิกเสนอได้เลยครับ  
นายอับดุลเลาะห์ อามิง             - ผมขอเสนอประชุมสมัยแรกของปี 2567  ระหว่าง วันที่  7  - 21   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5                   กุมภาพันธ์ 2567 

            ผู้รับรอง     1. นายบีดิง เจะเหาะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 4 
                                     2. นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6 

นายอารีดัง หะมะ                    - ใครมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม                           - มติที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 

  1. เห็นชอบ  5   เสียง 
  2. ไม่มาประชุม  - เสียง  
  3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง  
5.2 เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายอารีดัง หะมะ                       - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการขออนุมัติโอน  
ประธานสภา                               งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขอเชิญ  
                                               ผู้บริหารชี้แจงที่จะขอโอนงบประมาณ 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ                - ขอบคุณท่านประธาน ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมายังประธานสภา  
นายก อบต.                 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                           ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563  

หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์  เป็นอำนาจของสภา  
ทางผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือขออนุมัติโอนให้สมาชิกท่านไป 
แล้วและหวังว่าทุกท่านคงจะได้อ่าน ซึ่งขอสรุปดังนี้ 

            1. ขออนุมัติโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งบ                       
  ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่     

      เป็นเงิน 87,500.-บาท ขอโอนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร     
      ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCER รุ่น ECOSYS M 4125  idn ความเร็วในการถ่าย  
      25 แผ่นต่อนาที(A4)พ้ืนที่ในการถ่ายใหญ่สุด A3 รายละเอียดตามมาตรฐาน    

  ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสาร    
  การขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถาม    
  ขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                            โอนงบประมาณ  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
  ขอโอนตั้งรายการใหม ่เป็นเงิน 87,500.-บาท ขอโอนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ     

      จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCER รุ่น ECOSYS M 4125 
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      idn ความเร็วในการถ่าย 25 แผ่นต่อนาที(A4)พ้ืนที่ในการถ่ายใหญ่สุด A3 

                                               รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารเสนอขอด้วยคะแนนเสียง   
                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 

              2. ขออนุมัติโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งบ                       
  ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่     

เป็นเงิน 6,300.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด       
หมึก (Inkjet Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi  
สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal,และ Custom รายละเอียดตามมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสาร    

  การขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถาม    
  ขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                            โอนงบประมาณ  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
  ขอโอนตั้งรายการใหม่เป็นเงิน 6,300.-บาท ขอโอนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ     
  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า    
  1,200x1,200dpi สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal,และ Custom  

                                               รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารเสนอขอด้วยคะแนนเสียง   
                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 

              3. ขออนุมัติโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งบ                       
  ลงทุน ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณก่อนโอน      
  80,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม 21,580.-บาท รวมเป็นเงิน 101,580.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
  ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป  

รายละเอียดตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิก    
  ท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                            โอนงบประมาณ  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  งบลงทุน ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณก่อนโอน      
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  80,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม 21,580.-บาท รวมเป็นเงิน 101,580.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
  ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารการขอโอน ตามที่ผู้บริหาร   
   เสนอขอด้วยคะแนนเสียง   

                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1  

  4. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบ                       
  ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณก่อนโอน      
  28,300.-บาท ขอโอนเพิ่ม 28,300.-บาท รวมเป็นเงิน 56,600.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรมและ       
  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิก    
  ท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                            โอนงบประมาณ  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการ 

  โยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณก่อน     
  โอน 28,300.-บาท ขอโอนเพิ่ม 28,300.-บาท รวมเป็นเงิน 58,600.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตั้งโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรมและ       
  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหาร   
   เสนอขอด้วยคะแนนเสียง   

                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 

  5. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบ                       
  ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
  เป็นเงิน 8,300.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ       
  ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   
  1,200 x 1,200 dpi มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ  
  A4,Letter,Legal,และCustom ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

                                               รายละเอียดตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิก    
                                               ท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้ครับ 
นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                            โอนงบประมาณ  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการ 
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  โยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการ  
  ใหม่เป็นเงิน 8,300.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว   
  ดำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   
  1,200 x 1,200 dpi มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ  
  A4,Letter,Legal,และCustom รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่ผู้บริหาร   
   เสนอขอด้วยคะแนนเสียง   

                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 
                                          5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
            งบประมาณ  2566 
นายอารีดัง หะมะ                         - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติแก้ไข 
ประธานสภาฯ                               เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2566                       

      เชิญผู้บรหิารชี้แจงที่จะขอ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ                   -  ขอบคุณท่านประธาน ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมายังประธานสภาเพ่ือ 
นายก อบต  ของอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                    

 งบประมาณ  2566 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ         
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่    
 3) พ.ศ. 2543  ฯ หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
 รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจของสภา ทางผู้บริหารจึง
ได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ ให้สมาชิกทุก
ท่านไปแล้วและหวังว่าทุกท่านคงจะได้อ่าน ซึ่งขอสรุปดังนี้  
1. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ งบลงทุน ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 ชุด และพร้อม
ด้วยเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 56,600 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามเอกสารการขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไร
สอบถามขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ       - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ 
ประธานสภาฯ                                 สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการแก้ไข 

                                                เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                                 - มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
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  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม   
  ระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง 
  เป็นเงิน 56,600 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่ผู้บริหารเสนอ  
   ขอด้วยคะแนนเสียง   

                1. เห็นชอบ 5  เสียง    
                                               2. ไม่มาประชุม – เสียง 
                                               3. ประธานสภางดออกเสียง  1 เสียง  
    5.3 ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  
นายอารีดัง หะมะ                       - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ                            (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566  
นางอาภรณ์ ขติยะสุนทร             -  เรียนประธานสภา ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา ตามระเบียบ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
                                    ท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2)   

    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 
                                            เปลี่ยนแปลงแล้วผู้บรหิารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารให้ได้แจกกับสมาชิกสภาฯทุกท่านค่ะ 
นายอารีดัง หะมะ                   -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่ 
ประธานสภาฯ                          จะสอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ใครเห็นว่าสมควรให้         

 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566     
  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม                          -  มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพ่ิมเติม  
  ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียง 

                             1. เห็นชอบ  5  เสยีง   
                 2. ไม่มาประชุม - เสียง   
       3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง   
         ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอารีดัง หะมะ             - เรื่องอ่ืน ๆ ผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอแนะปัญหาและข้อแนะนำ ของแต่ละ 
ประธานสภา ฯ                            หมู่ด้วย  ขอเชิญด้วยครับ 
นางสาวฮูสมะห์ ยูโซ๊ะ    - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
เจ้าพนักงานเงินและบัญชี             - เรื่องภาษี มีการเสียภาษีเดือนเมษายน 2566 นี้ 
      - เรื่องภาษีป้าย มีการเสียภาษีเดือนเมษายน 2566  
นายยาการียา ดีเยาะ    - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผอ.กองการศึกษา             - สืบเนื่องจากที่ผมได้เข้าประชุมในวันที่ 2 ที่ผ่านมา 
      - นโยบายนายอำเภอ 1 ครัวเรือน ยากจน 
      - งานวาสุกรีไฟส์ (กีฬาชกมวย) ที่จัดขึ้นที่ว่าการอำเภอสายบุรี 
      - จังหวัดเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนช่องแมว 

/9.เวลา... 
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เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมที่มีการบริการ
จังหวัดมาบริการให้ด้วย 

- การประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศแจ้งให้มายืนยันตัวตนในระบบ ภายใน         
  180 วัน 

  - สาธารณสุขให้รณรงค์โรคไข้เลือดออก  
  - สาธารณสุขแจ้งว่าตอนนี้ทางสาธารณสุขให้ศึกษาเคยเป็นโรคเรื้อนถ้าพบให้ระวังด้วย    

นางสาวสูซานา ดือราแม    - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด      1. มี ใช้เอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 

    2. เด็กแรกเกิด คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีเอกสารให้ครบในการที่จะมาทำเรื่อง    
        ที่ อบต. 
    3. งานทะเบียนพาณชย์ มีร้านค้าในตำบลตะบิ้ง มาจดที่ตะบิ้ง 
    4. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เจ้าตัวต้องมาเอง 

นายอาดือนา ดอเลาะ              - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2               ผมขอปรึกษาเรื่องตาดีกาเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งที่ผมรู้ว่า 

    งานซ่อมถนนผมสำรวจแล้วพบว่าถนนมีสภาพเสียหาย 
    งานคนพิการคนที่จะออกใบรับรองความพิการ ที่สายบุรีไม่ออกให้  
    จำเป็นต้องไป ขอที่จังหวัด ทำให้เกิดความยุ่งยากครับ     

นายบีดิง เจะเหาะ              - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
รองประธานสภา        เรื่องประปาหมู่บ้านครับ 
         เรื่องถนนเสียหายเนื่องจากรถใหญ่วิ่งทำให้ถนนชำรุดเสียหาย 
นายอับดุลเลาะห์ อามิง             - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5               ผมขอให้ขยายเขตขอให้เพ่ิมแผนครับ  
นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ    - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6      ผมขอให้ซ่อมถนน หมู่ 6 ที่หัวถนนครับ 
        การวางท่อทำให้ต้องซ่อมถนนครับ 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ                 - เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  
นายก อบต.                                ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ปัญหาต่างๆที่ท่านเสนอมานั้นผมจะรับ 
           พิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาของตำบลเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 

     ตำบลตะบิ้ง ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม                               - มติที่ประชุมรับทราบ 
นายอารีดัง หะมะ               - สมาชิกท่านใดมีอะไรหรือไม่   ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการ 
ประธานสภา ฯ                             ประชุม  

     ปิดประชุมเวลา   14.30 น.                                                                                                                     

                                                                  ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                          (นางซาลือมา  สาและ) 
                                                                         เลขานุการสภา อบต.ตะบิ้ง 
 



 
 
          ลงชื่อ                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายบีดิง  เจะเหาะ)  
                         สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอับดุลเลาะห์  อามิง) 

                  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
ลงชื่อ                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ)  

                   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6                                     

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่..2.....ครั้งที่..1/2566....เมื่อวันที่..24 พฤษภาคม 2566....ประธานสภา อบต.ตะบิ้ง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565  

 

ลงชื่อ                             
(นายอารีดัง หะมะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
 
 

 

 
 
 

 


